

# PHẦN I

## 70 CÂU HỎI VỀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ



**Câu hỏi 1:** Địa danh Điện Biên Phủ nằm ở đâu?

**Câu hỏi 2:** Hãy cho biết quá trình hình thành và ý nghĩa tên gọi “Điện Biên Phủ”?

**Câu hỏi 3:** Nêu những nét cơ bản về diện tích, đặc điểm khí hậu, giao thông của thành phố Điện Biên Phủ hiện nay?

**Câu hỏi 4:** Hiện nay có bao nhiêu cộng đồng các dân tộc Việt Nam đang sinh sống tại Điện Biên?

**Câu hỏi 5:** Tạo sao quân đội Pháp lại chọn Điện Biên Phủ để xây dựng căn cứ quân sự lớn nhất Đông Dương thời bấy giờ?

**Câu hỏi 6:** Hãy cho biết tình hình của quân đội ta trước khi bước vào Chiến cuộc Đông-Xuân 1953-1954?

**Câu hỏi 7:** Hãy cho biết tình hình của quân đội Pháp trước khi bước vào Chiến cuộc Đông-Xuân 1953-1954?

**Câu hỏi 8:** Mĩ đã can dự vào cuộc chiến Điện Biên Phủ như thế nào? Hãy cho biết số lượng vũ khí Mĩ đã cung cấp cho quân đội Pháp trong chiến tranh xâm lược Đông Dương lần thứ hai?

**Câu hỏi 9:** Trong 9 năm tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, bộ máy cầm quyền của nước Pháp có sự thay đổi như thế nào?

**Câu hỏi 10:** Hãy cho biết nội dung của Kế hoạch Navarre?

**Câu hỏi 11:** Quân Pháp đánh chiếm Điện Biên Phủ trong thời gian nào?

**Câu hỏi 12:** Hãy cho biết về lực lượng của Tập đoàn cứ điểm quân đội Pháp đóng tại Điện Biên Phủ?

**Câu hỏi 13:** Chiến dịch Điện Biên Phủ được quyết định vào thời gian nào? Ai được cử làm Tổng tư lệnh Chiến dịch? Hãy kể tên một số tướng lĩnh và sĩ quan cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ?

**Câu hỏi 14:** Chiến dịch Điện Biên Phủ còn có mật danh là gì?

**Câu hỏi 15:** Hãy cho biết về các lực lượng quân đội ta tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ?

**Câu hỏi 16:** Để tạo thuận lợi cho chiến dịch chiến lược Điện Biên Phủ, Bộ Tổng tham mưu quân đội ta đã làm gì để phân tán lực lượng quân địch trên địa bàn Đông Dương?

**Câu hỏi 17:** Phương án tác chiến của chiến dịch Điện Biên Phủ là gì? Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong thời gian nào?

**Câu hỏi 18:** Đồng bào ta đã góp công, góp của để góp phần cho chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ như thế nào?

**Câu hỏi 19:** Hầm chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của Pháp (hay còn gọi là hầm De Castries) được xây dựng như thế nào? Vị trí của hầm có đặc điểm gì?

**Câu hỏi 20:** Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ của quân ta nằm ở đâu? Được xây dựng như thế nào? Có vị trí quan trọng ra sao?

**Câu hỏi 21:** Quân ta tiến công Điện Biên Phủ đợt 1 vào thời gian nào? Diễn biến cuộc tiến công ra sao?

**Câu hỏi 22:** Quân ta tiến công Điện Biên Phủ đợt 2 vào thời gian nào? Diễn biến cuộc tiến công ra sao?

**Câu hỏi 23:** Quân ta tổng công kích tiến công Điện Biên Phủ đợt 3 vào thời gian nào? Diễn biến cuộc tiến công ra sao?

**Câu hỏi 24:** Hãy cho biết đồi Bản Kéo có vị trí như thế nào trong chiến dịch Điện Biên Phủ? Quân đội ta đã có chiến thuật gì khác biệt để chiếm thành công cứ điểm này?

**Câu hỏi 25:** Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng vào ngày nào?

**Câu hỏi 26:** Nước Pháp phản ứng như thế nào khi nghe tin thất trận tại Điện Biên Phủ?

**Câu hỏi 27:** Quân đội Pháp đã bị thiệt hại như thế nào trong chiến dịch Điện Biên Phủ?

**Câu hỏi 28:** Nước Pháp đã đầu tư binh lực và chiến phí phục vụ như thế nào cho chiến trường Đông Dương từ năm 1945-1954?

**Câu hỏi 29:** Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tác động đến cục diện chiến tranh của Pháp và can thiệp Mỹ tại Đông Dương như thế nào?

**Câu hỏi 30:** Hội nghị Genève (Thụy Sĩ) năm 1954 được tổ chức với mục đích gì? Có nước nào tham gia? Lập trường của Việt Nam tại hội nghị là gì?

**Câu hỏi 31:** Hiệp định Genève được kí vào thời gian nào? Nội dung của Hiệp định là gì?

**Câu hỏi 32:** Hãy cho biết cuộc kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mỹ kết thúc vào thời gian nào? Những người lính Pháp cuối cùng rút khỏi Việt Nam vào khi nào?

**Câu hỏi 33:** Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ?

**Câu hỏi 34:** Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá về tầm vóc chiến thắng Điện Biên Phủ ra sao?

**Câu hỏi 35:** Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết về chiến thắng Điện Biên Phủ như thế nào?

**Câu hỏi 36:** Hãy trình bày về dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ?

**Câu hỏi 37:** Hãy cho biết những nguyên nhân nào khiến thực dân Pháp thất trận tại Điện Biên Phủ?